

ด่วนที่สุด

ที่ อต ๐๐๒๓.๓/ ๒๗๓



ถึง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์ สำนักงานเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ

ตามหนังสือจังหวัดอุดรดิตถ์ ด่วนที่สุด ที่ อต ๐๐๒๓.๓/๑๒๐๗ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ และหนังสือจังหวัดอุดรดิตถ์ ด่วนที่สุด ที่ อต ๐๐๒๓.๓/ว ๑๒๐๕ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ แจ้งขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำ “ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน” ในครัวเรือนของตน และแจ้งให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน รวมทั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทุกแห่ง ช่วยดำเนินการจัดทำ “ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน” ในครัวเรือนของตน โดยประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ทุกครัวเรือนได้ดำเนินการ โดยใช้จุดพื้นที่ดำเนินการเป็นศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์และขยะเปียกให้แก่ผู้สนใจ โดยมอบหมายให้อำเภอรอบรวมข้อมูลจำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวข้างต้นตามแบบรายงานผลการดำเนินการตามโครงการถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน พร้อมภาพถ่าย ส่งให้จังหวัดอุดรดิตถ์ทราบ ทุกวันที่ ๒๐ ของเดือน โดยให้เริ่มรายงานตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ผ่านทางอีเมล kpt_uttlocal@outlook.com นั้น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์ ขอเรียนว่า การดำเนินการจัดทำ “ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน” ในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่มีการดำเนินการเท่าที่ควร ดังนั้นจึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำ “ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน” ณ ที่ตั้งสำนักงาน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ ให้ครัวเรือนในพื้นที่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดทำ “ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน” ดังกล่าวด้วย โดยให้รายงานทางเอกสารให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์ทราบ และรายงานภาพถ่ายทางไลน์กลุ่ม “ขยะมูลฝอยจังหวัดอุดรดิตถ์” อีกทางหนึ่งด้วย



กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐ - ๕๕๔๐ - ๓๐๐๘ ต่อ ๑๖

สำเนาคุณบันทึก



ด่วนที่สุด

ที่ อต ๐๐๒๓.๓/๒๕๐๗

ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
ถนนประชานิมิตร อต ๕๓๐๐๐

๗ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง แม่บ้านมหาดไทย ร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๕๗๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบรายงานผลการดำเนินการตามโครงการถังขยะอินทรีย์ฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งว่า เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดร.ปฎิภา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการแม่บ้านมหาดไทย ได้ลงพื้นที่ในเขตภาคเหนือ ๑๗ จังหวัด และได้เดินทางลงไปในพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะชุมชนบ้านป่าบุก เทศบาลตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ซึ่งชุมชนแห่งนี้ เป็นชุมชนที่ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานชุมชนปลอดขยะอันดับหนึ่งของประเทศ ประจำปี ๒๕๖๐ เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง คือ ครัวเรือน โดยการคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกออกจากขยะทั่วไป ซึ่งเป็นการสนับสนุนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหาขยะที่เป็นวาระแห่งชาติได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งได้มีดำริให้ประธานแม่บ้านมหาดไทยในเขตภาคเหนือ ทั้ง ๑๗ จังหวัด นำหลักการ 3R (3Rs : Reduce Reuse และ Recycle) ในพื้นที่ดังกล่าวไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการขยะต้นทาง และให้จัดทำ “ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน” ณ.จวนผู้ว่าราชการจังหวัด

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาแล้วว่า แนวดำริที่นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย มอบให้แก่ประธานแม่บ้านมหาดไทยในเขตภาคเหนือ ทั้ง ๑๗ จังหวัด เป็นประโยชน์และเป็นวิธีการที่ถูกต้องในการแก้ไขปัญหาขยะ ดังนั้น จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ทุกคน ช่วยดำเนินการจัดทำ “ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน” ทั้งในครัวเรือนของตนและที่ตั้งของสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยให้รายงานข้อมูลตามแบบรายงานผลการดำเนินการตามโครงการถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) พร้อมภาพถ่าย ส่งให้จังหวัดอุตรดิตถ์ทราบ ภายในวันอังคารที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ผ่านทางอีเมล kpt_uttlocal@outlook.com

อนึ่ง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อยู่ระหว่างเสนอโครงการประกวด “ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน” โดยจะแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการจัดประกวดให้ทราบในภายหลัง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีรวัฒน์ ภูมิคุ้ม)

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐ - ๕๕๕๐ - ๓๐๐๘ ต่อ ๑๖

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

Change
For Good
เปลี่ยนเพื่อโลกที่ดีกว่า

สำเนาฉบับ

ด่วนที่สุด

ที่ อต ๐๐๒๓.๓/ว ๑๗๐๕



ศาลากลางจังหวัดอุดรดิตรดิตถ์
ถนนประชานิมิตร อต ๕๓๐๐๐

มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง แม่บ้านมหาดไทย ร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุดรดิตรดิตถ์

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๕๗๖
ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบรายงานผลการดำเนินการตามโครงการถังขยะอินทรีย์ฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งว่า เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดร.ปฤภา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการแม่บ้านมหาดไทย ได้ลงพื้นที่ในเขตภาคเหนือ ๑๗ จังหวัด และได้เดินทางลงไปในพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะชุมชนบ้านป่าบุก เทศบาลตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ซึ่งชุมชนแห่งนี้ เป็นชุมชนที่ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานชุมชนปลอดขยะอันดับหนึ่งของประเทศ ประจำปี ๒๕๖๐ เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง คือ ครัวเรือน โดยการคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกออกจากขยะทั่วไป ซึ่งเป็นการสนับสนุนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหาขยะที่เป็นวาระแห่งชาติได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งได้มีดำริให้ประธานแม่บ้านมหาดไทยในเขตภาคเหนือ ทั้ง ๑๗ จังหวัด นำหลักการ 3R (3Rs : Reduce Reuse และ Recycle) ในพื้นที่ดังกล่าวไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการขยะต้นทาง และให้จัดทำ “ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน” ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัด

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาแล้วว่า แนวดำริที่นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยมอบให้แก่ประธานแม่บ้านมหาดไทยในเขตภาคเหนือ ทั้ง ๑๗ จังหวัด เป็นประโยชน์และเป็นวิธีการที่ถูกต้องในการแก้ไขปัญหาขยะ ดังนั้น จึงขอให้อำเภอดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งประชาสัมพันธ์ข้าราชการทุกคน ช่วยดำเนินการจัดทำ “ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน” ในครัวเรือนของตน

๒. แจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน รวมทั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทุกแห่ง ช่วยดำเนินการจัดทำ “ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน” ในครัวเรือนของตน

๓. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดทำ “ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก” ภายในสำนักงานของตน และประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ทุกครัวเรือนได้ดำเนินการ โดยใช้จุดพื้นที่ดำเนินการตามข้อ ๑ และข้อ ๒ เป็นศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์และขยะเปียกให้แก่ผู้สนใจ


/๔. มอบหมายให้...

๔. มอบหมายให้อำเภอรวบรวมนข้อมูลจำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวข้างต้น ตามแบบรายงานผลการดำเนินการตามโครงการถึงขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) พร้อมภาพถ่าย ส่งให้จังหวัดอุดรดิตรดิตถ์ทราบ ทุกวันที่ ๒๐ ของเดือน โดยให้เริ่มรายงานตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ผ่านทางอีเมล kpt_uttlocal@outlook.com

อนึ่ง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อยู่ระหว่างเสนอโครงการประกวด “ถึงขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน” โดยจะแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการจัดประกวดให้ทราบในภายหลัง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ทราบ และดำเนินการต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ) ๑

รองผู้ว่าราชการจังหวัด บัณฑิตราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรดิตรดิตถ์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐ - ๕๕๔๐ - ๓๐๐๘ ต่อ ๑๖